

ประจำวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2557

พาณิชย์ เล็งทำตลาดข้าวหอมมะลิในฮ่องกง หวังทวงส่วนแบ่งตลาดคืน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับคณะผู้นำเข้าข้าวจากฮ่องกงจำนวน 40 ราย ที่เดินทางมาเยือนไทยว่า ได้ตกลงที่จะทำตลาดข้าวหอมมะลิไทยในฮ่องกงร่วมกัน เพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดข้าวหอมมะลิไทยให้กลับคืนมา หลังจากก่อนหน้านี้เสียส่วนแบ่งไป เพราะข้าวหอมมะลิไทยมีราคาแพงกว่าข้าวของคู่แข่งมากจากการมีโครงการรับจำนำข้าวราคาสูง ซึ่งแต่เดิมข้าวหอมมะลิไทยเคยครองตลาดอยู่ถึง 90% ได้ลดลงมาเหลือ 40-50% โดยเฉพาะกลุ่มภัตตาคารและร้านอาหารที่ซื้อลดลง

"จากการหารือร่วมกันเชื่อว่าไทยมีโอกาสที่จะชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของข้าวหอมมะลิไทยกลับคืนมาได้ เพราะขณะนี้ระดับราคาข้าวหอมมะลิไทยลดลงมาอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ และผู้ซื้อในฮ่องกงยอมรับในราคาได้ ที่สำคัญข้าวไทยมีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับ ผู้นำเข้าจึงมีความเชื่อมั่นมากกว่าข้าวของคู่แข่ง" นางอภิรดี กล่าว

สำหรับแนวทางการชิงส่วนแบ่งทางการตลาดข้าวหอมมะลิไทยในฮ่องกงกลับคืนนั้น ผู้นำเข้าได้เสนอให้ไทยเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับข้าวหอมมะลิไทยในด้านคุณภาพ โดยการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยของกรมการค้าต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และขอให้ไทยจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองเป็นภาษาจีน จากเดิมที่ใช้คำภาษาอังกฤษว่า Thai Hom Mali Rice โดยให้จัดตั้งในฮ่องกงและจีน เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักมากขึ้น และยังเป็นการป้องกันปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยด้วย

ขณะเดียวกัน ฮ่องกงยังได้เชิญให้ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารที่ฮ่องกง ที่จะจัดขึ้นในเดือนส.ค.58 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้กับผู้บริโภคชาวฮ่องกงด้วย นอกจากนี้ ไทยยังมีแผนที่จะประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิชนิดอื่นๆ ในตลาดฮ่องกง เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิท้องถิ่นชนิดต่างๆ อาทิ ข้าวสังข์หยด เป็นต้น ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดีในแต่ละพื้นที่ของไทย ส่วนในตลาดอื่นๆ ที่ซื้อข้าวหอมมะลิจากไทย เช่น สิงคโปร์ ก็จะได้เห็นหน้าเรียกความเชื่อมั่นกลับคืน โดยจะทำให้ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นว่าข้าวหอมมะลิไทยเป็นข้าวคุณภาพสูง มีมาตรฐานระดับโลก

รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า สำหรับปัญหาการส่งมอบข้าวตามสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับคอฟโก ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน จากการหารือได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจ โดยคอฟโกกับผู้ส่งออกสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพข้าวได้แล้ว และจะเริ่มส่งออกข้าวล็อตที่ 4 ในเดือน ธ.ค.นี้ แต่อาจจะมีบางส่วนเป็นข้าวหอมมะลิ ซึ่งวิธีการคงจะใช้วิธีเดิม โดยให้ผู้ส่งออกไปซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิฤดูกาลใหม่ ปี 57/58 ไปส่งมอบ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

'ฉัตรชัย'กล่อมจีนซื้อข้าวไทยเพิ่ม 2 ล้านตัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) โดยได้เสนอขายข้าวไทย 2 ล้านตัน ให้พิจารณา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา น่าจะได้ข้อสรุปว่าจะมีการซื้อขายข้าวล็อตดังกล่าวภายใน 2 สัปดาห์ และหากคอฟโกตกลงซื้อข้าวจากไทยเพิ่ม 2 ล้านตัน ก็จะมีการลงนามในระดับรัฐมนตรีระหว่างกันภายในเดือนธ.ค.นี้

"ไทยได้เสนอให้จีนช่วยเรื่องสินค้าเกษตรทั้งข้าวและยาง โดยข้าวนั้นมีการพูดคุยกันเบื้องต้น ซึ่งเสนอขายข้าวให้จีน 2 ล้านตัน กรอบระยะเวลาส่งมอบปี 2558-2559 ราคาขายนั้นก็ยึดตามตลาดโลก ส่วนยางได้พูดคุยกับบริษัทยางของจีน ให้นำเข้าจากไทย 2 แสนตันเช่นกัน โดยการขายครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีนครบรอบ 40 ปี และในโอกาสที่สมเด็จพระเทพฯมีพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ส่วนการหารือกับตัวแทนเกษตรกรได้มีการติดตามความคืบหน้าประเด็นต่างๆตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งคณะทำงานร่วมกับกลุ่มชาวนา 5 เครือข่าย โดยคณะทำงานในกลุ่มชาวนานั้นได้มีการมอบหมายให้นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานคณะทำงานการพูดคุยของกลุ่มเกษตรกร 5 เครือข่าย นอกจากนี้ยังได้ติดตามการรับจํานำข้าวหอมมะลิยุงฉางให้ครอบครัวกลุ่มสหกรณ์ชุมชนด้วย

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ส่วนกรณีที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจํานำสินค้าเกษตรระบุว่ามีข้าวเหลือในสต็อก 19.1 ล้านตันเป็นตัวเลขที่คำนวณถึงเดือนพ.ค.เท่านั้น แต่หลังจากที่ตนมารับมอบหมายงานในตำแหน่งรมว.พาณิชย์ ข้าวในสต็อกได้มีการระบายเหลือในสต็อก 18 ล้านตัน ซึ่งการระบายจะยึดตามกรอบยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีมติไว้ โดยเร็วๆนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาการระบายข้าวจะมีการเสนอกรอบการระบายข้าวรอบใหม่ให้ นบข.พิจารณา ว่าการระบายข้าวจะกระทบต่อราคาข้าวเปลือกในตลาดที่กำลังทยอยออกมาหรือไม่ หากไม่กระทบก็จะทำการระบายข้าวต่อไป

สำหรับปัญหาข้าวเปลือกหอมมะลิราคาตกต่ำ ไม่เป็นไปตามการขอความร่วมมือกับกลุ่มผู้ส่งออกและโรงสีที่ได้รับซื้อข้าวในราคาตามที่ตกลงไว้ คือข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 1.5-1.6 หมื่นบาท ข้าวสารราคาขายส่ง กก.ละ 29 บาทนั้น ซึ่งปัญหาที่ราคาข้าวลดลงเพราะข้าวที่ชาวนาเก็บเกี่ยวมีความชื้นสูง เนื่องจากเป็นช่วงฝนตกหนัก ทำให้ราคาข้าวไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ แต่หลังจากนี้เชื่อว่าเมื่อผ่านฤดูฝน ข้าวจะมีความชื้นต่ำลงน่าจะทำให้ราคาข้าวหอมมะลิปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งตนจะเชิญกลุ่มชาวนา โรงสี และผู้ส่งออกข้าว มาทำความเข้าใจกันใหม่ เพื่อผลักดันให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิเป็นไปตามที่กำหนด

รายงานข่าวแจ้งว่า ราคาส่งออกข้าวในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดย ข้าวหอมมะลิ 100% (2557/58) เอฟโอบี ตันละ 986 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา ส่วนปัจจุบัน ณ วันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ตันละ 918 ดอลลาร์ หรือลดลงมากกว่าตันละ 60 ดอลลาร์สหรัฐ ข้าวสารขาว 25% ตันละ 403 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงมาอยู่ที่ตันละ 395 ดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลง เกือบตันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ สอดคล้องกับราคาข้าวเปลือก โดยข้าวเปลือกเจ้า 100% ความชื้น 15% ตันละ 8,000 บาท ลดลงจากช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ตันละ 8,200 บาท ส่วนข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ 7,800 ลดลงจาก ตันละ 8,000 บาท ข้าวหอมมะลิ ความชื้น 30% ตันละ 10,200 บาท ส่วนความชื้น 15% ตันละ 18,000 บาท

ด้านสมาคมโรงสีข้าวได้ออกหนังสือถึงสมาชิกเรื่องการรับซื้อข้าวเปลือกของโรงสีข้าว ว่า จากการหารือกับรมว.พาณิชย์ ได้ชี้แจงถึงข้อสงสัยของกระทรวงพาณิชย์เรื่องโรงสีรับซื้อข้าวเปลือกโดยไม่วัดความชื้นว่า การซื้อข้าวเปลือกของโรงสีต้องทำการวัดความชื้นและใช้ความชื้นข้าวเปลือกที่ 15% เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาข้าวเปลือกพร้อมนำเอกสารรับซื้อข้าวมาชี้แจงด้วย โดยรมว.พาณิชย์ได้กำชับถึงความต้องการของรัฐบาลที่ให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้น 15% มีราคาอยู่ที่ตันละ 1.5-1.6 หมื่นบาทโดยคำนวณจากราคาข้าวสารส่งออกที่ตันละ 920-930 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราคาข้าวส่งข้าวสารที่ตันละ 29 บาท และขอให้โรงสีซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิตามราคาดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้วย

รายงานข่าวจากองค์การคลังสินค้า (อคส.) ข้าวรัฐบาลที่มีทั้งหมด 18 ล้านตัน โดยอยู่ในส่วนของคลังสินค้าความรับผิดชอบอคส. 14-15 ล้านตัน มีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสต็อกข้าวประมาณเดือน 452 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงินเกือบปีละ 6,000 ล้านบาท ที่เป็นงบประมาณของรัฐบาลต้องจ่ายในการดูแลสต็อกข้าว โดยในระยะสั้นมีการตั้งงบประมาณไว้ดูแลบริหารจัดการข้าวแล้ว ดังนั้นหากจะลดความเสียหายในการขาดทุนโครงการรับจํานำข้าว ควรมีการระบายข้าวในสต็อกออกไปให้เร็ว เพื่อลดภาระค่าดูแลสต็อกข้าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

จับไต๋"มาตามคอฟโก้"เล่นเกมต่อราคาข้าวจีทูจี 7 แสนตัน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า จากการหารือกับนางหยางหง ผู้บริหารบริษัทคอฟโก้ รัฐวิสาหกิจของจีนที่เดินทางมาประเทศไทยระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับนางอภิรตี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ฝ่ายไทยได้เสนอขอให้คอฟโก้ปรับเงื่อนไขการรับซื้อข้าวตามสัญญาการขายข้าว รัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) รอบที่ 4 ที่เดิมกำหนดส่งเป็นข้าวขาว 5% ปริมาณ 1 แสนตัน เปลี่ยนเป็นข้าวหอมมะลิ 50,000 ตัน ข้าวเหนียวและข้าวหอมปทุมธานีรวมกันอีก 50,000 ตัน เพื่อช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด

พร้อมเสนอให้หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพข้าวเงินประจำประเทศไทย (CCIC) จัดทำชนิดข้าวขาวตัวอย่างมาตรฐานร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหาการส่งมอบที่เคย เกิดขึ้น ทางมาตามหยางหงจะนำข้อเสนอทั้งหมดกลับไปพิจารณาอีกครั้ง คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์หน้า

นายเฉา ไ้ เฟิง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ก่อนส่งข้าวลงเรือ ซี ซี ไอ ซีจะเป็นผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองมาตรฐานข้าวที่ส่งมอบให้กับทางคอฟโก้ ว่า ข้าวของไทยเป็นไปตามมาตรฐานของกรมการค้าต่างประเทศที่กำหนดหรือไม่ แต่เมื่อไปส่งถึงปลายทางจะมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพของรัฐบาลจีนชื่อว่า AQSIQ จะทำหน้าที่ตรวจกักสินค้าที่ไม่ได้ตามมาตรฐานอีกครั้ง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาซี ซี ไอ ซีเห็นว่า สินค้าข้าวของไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพดี

แหล่งข่าวจากวงการข้าวเปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาข้าวในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาลง โดยเฉพาะราคาข้าวขาว 5% ปากีสถานและเวียดนาม ต้นละ 400-420 เหรียญสหรัฐ ต่ำกว่าราคาที่ตกลงขายให้คอฟโก้ต้นละ 30-50 เหรียญสหรัฐ จึงมีการตั้งข้อสังเกตกันว่า สาเหตุที่คอฟโก้ออกมากล่าวต่าหาเรื่องคุณภาพข้าวไทยไม่ได้มาตรฐานในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากคอฟโก้

ต้องการจะซื้อข้าวในราคาที่ถูกลง เพราะในทางปฏิบัติข้าวที่มีปัญหาไม่เพียงเล็กน้อย ประมาณ 1,000 ตันเท่านั้น ขณะที่ลูกค้าคอฟโก้ที่ซื้อข้าวไทยมีเป็น 100 ราย ที่สำคัญซี ซี ไอ ซีก็ได้ยืนยันว่า ก่อนส่งข้าวออกจากประเทศไทยมีการตรวจสอบผ่านทั้งกายภาพและเคมีแล้วก่อนลงเรือ

อย่างไรก็ตาม หากปัญหาการส่งมอบข้าว G to G จำนวน 7 แสนนี้ยังหาข้อสรุปเรื่องคุณภาพไม่ได้ กรมการค้าต่างประเทศควรเสนอให้ระดับผู้นำทั้งสองประเทศมาเจรจาหาทางออกร่วม กันก่อนที่จะทำข้อตกลง G to G รอบต่อไปตามที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพิ่งไปเจรจาเสนอขายข้าวให้กับคอฟโก้เพิ่มอีก 2 ล้านตัน ทั้งข้าวขาวและข้าวหอมมะลิเพื่อส่งมอบปี 2558-2559 คงจะเกิดขึ้นยาก

ขณะที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเดินทางกลับจากประเทศจีนว่า ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเจรจายละเอียดเรื่องการเสนอขายข้าว G to G ลอตใหม่จำนวน 2 ล้านตัน และขยายพารา 2 แสนตันให้ได้ข้อสรุปภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อลงนามระดับนายกรัฐมนตรีให้ได้ภายในเดือนธันวาคม 2557

"กระทรวง จะพาผู้บริหารคอฟโก้ลงไปดูพื้นที่ปลูกข้าว ส่วนจะมีการดำเนินการเรื่องปัญหาการส่งมอบข้าวตามสัญญาเดิมอย่างไร เรื่องนี้ยังไม่ชัดเจน เราต้องการสร้างความเชื่อมั่นข้าวไทยต่อรัฐบาลจีน"

สำหรับ ปัญหาราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปี 2558/2559 ต่ำกว่าราคาเป้าหมายต้นละ 16,000 บาทนั้น สาเหตุมาจากขบวนการเกี่ยวเกี่ยวข้าวช่วงที่มีฝนตก ทำให้มีความชื้นสูง อย่างไรก็ตาม กระทรวงจะเชิญกลุ่มโรงสีและผู้ส่งออกมาหารือ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันอีกครั้ง พร้อมทั้งติดตามประเมินผลโครงการรับจำนำข้าวยุ่งฉางและการยกระดับราคาข้าว ส่วนการหารือกับ 5 สมาคมชาวนาเพื่อเลือกตัวแทนขึ้นมาเป็นกรรมการฝ่ายชาวนานั้น ได้มีการแต่งตั้งให้นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติและประธานสภาเกษตรกร จ.ลำปาง เป็นคณะทำงานเพื่อเข้ามาติดตามยุทธศาสตร์และสถานการณ์ข้าวต่อไป

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวที่มีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธาน ได้สรุปผลการปิดบัญชี 15 โครงการว่ามีข้าวเปลือกเข้าสู่โครงการทั้งสิ้น 84.5 ล้านตัน รวมใช้เงินไป 1,100,000 ล้านบาท ขณะที่สินค้าคงเหลือยังมีอยู่ที่ 19.2 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 225,400 ล้านบาท และมีการขายสินค้าออกไปได้ 374,200 ล้านบาท ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายโครงการมีจำนวน 1,056,565.40 ล้านบาท

เมื่อ ใช้ราคาของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ที่มีการระบาย ณ วันที่ 22 พ.ค. 2557 ในการตีมูลค่า (มาร์กทูมาร์เก็ต) สินค้าคงเหลือปลายงวด ทำให้สรุปผลขาดทุนออกมาได้ที่ 682,365 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม

คณะอนุกรรมการจะมีการปิดบัญชีงวดสิ้นเดือน ก.ย. 2557 อีกรอบ ระหว่างนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากองค์การคลังสินค้า (อคส.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รวมถึงข้อมูลการตรวจสต็อกข้าวของคณะอนุกรรมการ ชุด ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ก.เกษตรฯ คาดพื้นที่ปลูกข้าวเสี่ยงเสียหายกว่า 5 แสนไร่ หลังกรมชลฯส่งน้ำ

นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวในขณะนี้ พบว่า ในลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองมีการพื้นที่ปลูกข้าวแล้วทั้งสิ้น 988,945 ไร่ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ คาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเสียหาย คือ พื้นที่ที่ปลูกหลังวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ที่กรมชลประทานได้ประกาศส่งน้ำมาปีต่อเนื่อง และนาปรังในเขตลุ่มเจ้าพระยา อยู่ประมาณ 5.6 แสนไร่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมาซึ่งโครงการชลประทานต่างๆ ในลุ่มเจ้าพระยาได้เปิดรับสมัครจ้างแรงงานล่าสุดมีเกษตรกรมาสมัครเข้าทำงานแล้วจำนวน 17,921 คน จากแผนการจ้างงานทั้งหมด 35,354 คน และได้เริ่มจ้างงานแล้ว 2,260 คน แต่ในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลอง ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการส่งน้ำของฤดูนาปี จะเริ่มฤดูแล้งในวันที่ 1 ม.ค.58 จะเริ่มประกาศรับสมัครจ้างแรงงานตั้งแต่ปลายเดือนพ.ย.57 เป็นต้นไป

ขณะที่มาตรการเสริมที่หน่วยงานต่างๆ อยู่ระหว่างเข้าไปดำเนินการส่งเสริม อาทิ การอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านประมงเกษตรกรเป้าหมาย 3,574 ราย การอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 13,389 ราย และการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วแก่เกษตรกรในพื้นที่ 2 ลุ่มน้ำ จำนวน 150,000 ไร่ การฝึกอาชีพด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การสนับสนุนให้ปลูกพืชปุ๋ยสด โดยกรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงการให้จังหวัดกำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก รณรงศ์ให้งดเลี้ยงปลาในกระชังเขตลุ่มน้ำปิง และน่านด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังเตรียมแผนดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ได้แก่ โครงการชลประทานขนาดเล็ก 181 แห่ง โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 50,000 บ่อ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน 8 แห่ง การก่อสร้างแหล่งน้ำในเขต ส.ป.ก. 82 แห่ง การก่อสร้างคันคูน้ำ 47 รายการ การขุดลอกและกำจัดวัชพืช การจัดทำแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ การปฏิบัติการฝนหลวง รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัย ให้คำแนะนำทางวิชาการ รวมถึงการสำรองเมล็ดพันธุ์พืช 171 ตัน สำรองเสบียงอาหารสัตว์ 5,430 ตัน และเวชภัณฑ์ยา 11.2 ล้านโดส และมีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จำนวน 105 เครื่อง ในพื้นที่ 16 จังหวัด แบ่งเป็น เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี ในพื้นที่ 12 จังหวัด 95 เครื่อง และช่วยพื้นที่อุปโภคบริโภค ในพื้นที่ 5 จังหวัด อีก 10 เครื่อง จัดส่งรถบรรทุกน้ำรวมทั้งหมด 295 คัน กระจายไปในพื้นที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้อย่างทันสถานการณ์แล้ว พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์ผลกระทบภัยแล้งกับภาคเกษตรอย่างใกล้ชิด รวมถึงสำรวจความเสียหายเพื่อเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป

สำหรับแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2557 / 2558 กรมชลประทานวางแผนการใช้น้ำจากโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2557/2558 (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้งานได้ จำนวน 24,526 ล้าน ลบ.ม. โดยวางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศจำนวน 13,784 ล้าน ลบ.ม. ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค 1,981 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 5,531 ล้าน ลบ.ม.เกษตรกรรม 5,992 ล้าน ลบ.ม. และอุตสาหกรรม 280 ล้าน ลบ.ม. โดยจัดสรรน้ำในลุ่มเจ้าพระยา 2,900 ล้าน ลบ.ม.(เขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ 1,900 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 500 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนป่าสักฯ 500 ล้าน ลบ.ม.) แยกเป็น เพื่อการอุปโภค – บริโภค 1,100 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 1,385 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อการเกษตร 400 ล้าน ลบ.ม.

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์เชื่อมโยงตลาดข้าวไทยสู่ฮ่องกง

คณะทำงานจากกระทรวงพาณิชย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นำ คณะผู้ประกอบการนำเข้าข้าวหอมมะลิจากฮ่องกง เข้าเยี่ยมชมการสาธิตขั้นตอนการแปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิ ตามโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิไทย ฮ่องกง ที่โรงสีข้าวสมาคมเกษตรกรรมก้าวหน้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ได้ชมขั้นตอนการตรวจวัดความชื้น การตรวจวัดคุณภาพข้าว การสีข้าวด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย การเก็บรักษาข้าวเกรดส่งออกโดยใช้ก๊าซบริสุทธิ์ซีโอทู เป็นต้น โดยนายวัชรินทร์ ไสงาม พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิไทย-ฮ่องกง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการค้าข้าวฮ่องกงและผู้ประกอบการค้าข้าวของกลุ่มจังหวัด ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งเป็นการรองรับการเปิดตลาดข้าวหอมมะลิของไทยสู่ตลาดฮ่องกงอย่างเป็นทางการอีกด้วย

ที่มา สนช.กรมประชาสัมพันธ์

"TDRI"จี้รัฐลดแทรกแซงราคาข้าว เสนอใช้นโยบายส่งเสริมตามระดับขบวนการ 4 กลุ่ม

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นำเสนอแนวคิดในงานสัมมนาสาธารณะเรื่อง "สู่แนวคิดใหม่ของนโยบายอุดหนุนภาคการเกษตร...บทเรียนจากนโยบายจำนำข้าว" ว่า แท้จริงแล้วโครงสร้างขบวนการไทยไม่ได้เป็นกลุ่มยากจนทั้งหมด ดังนั้นการคิดนโยบายส่งเสริมจึงต้องแยกเป็น 4 โจทย์ คือ

1.กลุ่มขบวนการเงินล้าน ประมาณ 9 แสนครัวเรือน มีที่ดินทำกินเฉลี่ย 70-90 ไร่ อาศัยในเขตชลประทานลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มนี้อาจจะมีแนวโน้มจะขยายแปลงนาให้ใหญ่ขึ้นซึ่งทำให้ต้นทุนลด ดังนั้นต้องแก้ไขอุปสรรคการรวมแปลงที่ดิน ปัญหากฎหมายเช่านา ลดดอกเบี้ยสินเชื่อซื้อที่ดิน และการส่งเสริมควรเน้นวิจัยตลาดและสายพันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการ โดยไม่ต้องอุดหนุนเป็นเงินช่วยเหลือ

2.กลุ่มขบวนการทางเลือก ประมาณไม่เกิน 1 หมื่นครัวเรือน เช่น ขบวนการปลูกพันธุ์ข้าว ข้าวอินทรีย์ ข้าวเพื่อสุขภาพ กลุ่มนี้เป็นลักษณะประชัญชาวบ้านสูงอายุสามารถรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ราคาสูงและทำการตลาดเอง ซึ่งรัฐควรหานโยบายที่ส่งเสริมให้ขบวนการกลุ่มนี้มีบทบาทในการพัฒนาข้าวไทย

3.กลุ่มขบวนการรายเล็ก-กลาง ประมาณ 1.7-2 ล้านครัวเรือน ลักษณะเป็นขบวนการสูงอายุ ทำงานแบบผู้จัดการนา นาแปลงเล็ก กำไรต่ำ อาศัยรายได้จากสมาชิกชนชั้นกลางในครอบครัวที่ทำอาชีพอื่น หากรัฐไม่สร้างอนาคตให้การทำนา ต่อไปปลูกหลานอาจขายหรือให้เช่าที่นาให้กับขบวนการกลุ่ม 1 ดังนั้นรัฐควรใช้นโยบายพัฒนาความรู้สมัยใหม่ให้ อาจเป็นการรวมแปลง แก้ปัญหาชลประทาน รวมกลุ่มผลิต ปลูกพืชอื่นควบคู่ ซึ่งสามารถปรับให้เอกชนเข้ามาดำเนินการแทน

4.กลุ่มขบวนการยากจน ประมาณ 1-1.3 ล้านครัวเรือน กลุ่มนี้มีที่ดินคุณภาพต่ำไม่เหมาะกับการทำนา รายได้จากนาข้าวเป็นเพียง 16% ของรายได้ครัวเรือน ทางออกเดียวคือออกนอกภาคเกษตร ควรใช้นโยบายส่งเสริมทักษะความรู้เพื่อทำอาชีพอื่นและพัฒนาชนบท

ด้านนายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวในช่วงการเสวนาว่า นโยบายจำนำข้าวที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าการผูกขาดทางการเมืองถือเป็นอันตรายต่อประเทศชาติ ต้องหาทางแก้ไข

"ผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญ พวกเราต้องสนับสนุนคนที่มีไอเดียที่ทำให้รัฐบาลหรือใครก็ตามแล้วแต่เข้ามาผูกขาดไม่ได้ ถ้าเขาผูกขาดทางการเมืองได้ ด้านเศรษฐกิจเขาก็ปู้ปู้มาได้ และเราจะเป็นอันตรายมาก"นายวิชัยกล่าว

นายวิชัยเสนอแนะทางช่วยเหลือเกษตรกรด้วยว่า มี 2 วิธี คือการแก้ระยะยาว ด้วยการสร้างประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ ส่วนการแก้ระยะสั้น เพื่อต่อลมหายใจ ไม่ควรแทรกแซงราคาตลาด แต่ใช้วิธีจูงใจรายได้ เช่น แจกเงินอุดหนุน 1,000 บาท/ไร่ แก่ชาวนา เป็นวิธีที่ถูกต้องกว่า แต่ต้องระมัดระวังว่าชาวนาก็มีหลายระดับรายได้ และการแจกเงินต้องใช้ภาษีประชาชน

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ นำเสนอว่า เกษตรกรปัจจุบันนี้มีเหว
2 เหวที่ก้าวข้ามได้ยากมาก คือ 1.การยกระดับการจัดการในไร่ นา ที่เกษตรกรไม่รู้วิธีบริหารจรมมีต้นทุนสูง ควรมีการ
รวมกลุ่มในพื้นที่เพื่อหาความจำเพาะที่ต้องพัฒนา และมีหน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยราชการเข้าไปทำ
ภารกิจช่วยเหลือด้านกาวิจัยระบบน้ำและที่ดิน และ 2.ระบบตลาด ต้องหาแนวทางที่ทำให้ชุมชนเข้าถึงระบบตลาด
หากไม่มีการเชื่อมโยง สินค้าที่ผลิตจะเป็นเกรดของคละไม่มีคุณภาพ

"อย่างเราพูดเรื่องโซนนิ่งไปปลูกพืชอื่น แล้วเอาตลาดที่ใหม่มารองรับ ทุกคนก็ยังตอบไม่ได้ ตรงนี้ม
ความสำคัญ มีหลักการที่จะช่วยได้ เช่น กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) แฟร์เทรด การตลาดที่เป็นธรรมใน
ทุกห่วงโซ่ เพื่อจะเป็นสะพานทอดสำคัญให้เกษตรกรเข้มแข็ง" รศ.สมพรกล่าว

ด้าน ดร.นิพนธ์กล่าวถึงปัญหานโยบายอุดหนุนภาคเกษตรว่า การอุดหนุนด้านราคาทำให้เกิดผลผลิต
ส่วนเกิน และการชดเชยความเสียหายทุกกรณีทำให้เกษตรกรไม่วางแผนการผลิต การคิดนโยบายที่ไม่ประส
ความสำเร็จต่าง ๆ เกิดจากระบบราชการที่นิยมคิดจากส่วนกลาง และเน้นให้สิทธิประโยชน์มากกว่าการพัฒนา
เกษตรกร

"เราถูกความคิดเก่า ๆ ครอบงำ เป็นระบบคุณพ่อรู้ดี สังคมนิยมเคยเจ้งเพราะโซนนิ่ง เราก็ยังจะทำโซนนิ่ง
การอุดหนุนในแนวคิดใหม่ต้องเร่งสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน เวลานี้เราต้องการเกษตรกรที่มีความรู้รุ่นใหม่แล้ว"
ดร.นิพนธ์กล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

คง'ห้าม'ขนย้ายข้าวพื้นที่ชายแดน

รายงานข่าวจากกระทรวง พาณิชย์ แจ้งว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ลงนามในประ กาศ กกร. เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา
เรื่องการยกเลิกการแจ้งปริมาณที่เก็บและจัดทำบัญชีสินค้า ซึ่งเป็นประกาศเมื่อวันที่ 27 ม.ค.2557 โดยกำหนดให้ผู้
ครอบครองข้าวเปลือกตั้งแต่ 50 ตันขึ้นไป ต้องทำบัญชีสินค้าและแจ้งสถานที่เก็บ เพื่อดูแลราคา ปริมาณและคุณ
ภาพข้าวในประเทศ สาเหตุที่ยกเลิกประกาศดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประ ชุม กกร.เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อ
ลดภาระและความซ้ำซ้อนในการยื่นรายงานเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ กกร.ได้ออกประกาศยกเลิกการควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ซึ่ง มีขึ้นเมื่อวันที่ 27
ม.ค.2557 เพื่อ ให้เกิดความคล่องตัวในการค้าปกติและส่งเสริมระบบกลไกการค้าเสรีในระบบตลาดข้าว
ภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม ให้คงการห้ามขนย้ายข้าวตั้งแต่ 10 ตันขึ้นไป ออกจากท้องที่อำเภอที่ระบุไว้ เว้นแต่จะได้รับ
หนังสืออนุญาตจากประธานคณะกรรมการ ส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสิน ค้าและบริการ หรือค้ำภายในจังหวัด

พื้นที่ห้ามขนย้ายใน 20 จังหวัดและอำเภอที่ติดชาย แดน เช่น อ.โป่งน้ำร้อน อ.สอย ดาว จังหวัดจันทบุรี,
อ.คลอง ใหญ่ อ.บ่อไร่ จังหวัดตราด, อ.อรัญประเทศ อ.คลองหาด อ.ตาพระยา อ.โคกสูง จ.สระ แก้ว, อ.บ้านกรวด
อ.ละหาน ทราย จ.บุรีรัมย์, อ.แม่สาย จ.เชียง ราช, อ.แม่สอด จ.ตาก, อ.แม่เอย จ.เชียงใหม่

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ปิดบัญชีข้าวขาดทุน 6.8 แสนล้านบาท

กระทรวงการคลังสรุปผลการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวและการอุดหนุนราคาข้าวเปลือกใน 5 รัฐบาล
มีผลขาดทุนประมาณ 6.8 แสนล้านบาท โดยเกิดขึ้นในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มากที่สุด
ถึง 5.18 แสนล้านบาท ตัวเลขการปิดบัญชีดังกล่าวถือเป็นตัวเลขเบื้องต้น โดยต้องรอผลการตรวจสอบจนถึงสิ้น
เดือนก.ย. 2557 ซึ่งผลการขาดทุนอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นกับราคาขายข้าวในสต็อกรัฐบาลและห้ค่าเสื่อมตาม
หลักการทางบัญชี

ปัญหาการปิดบัญชีถือว่าเป็นประเด็นยืดเยื้อยาวนานข้ามรัฐบาล เนื่องจากข้อมูลของกระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานปิดบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติไม่ตรงกันในหลายประเด็น ซึ่งการปิดบัญชีในครั้งนี้ กระทรวงการคลังเผชิญกับแรงกดดันจากรัฐบาลอย่างมาก เพราะดำเนินการเป็นไปอย่างล่าช้า

ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการให้สรุปภาระหนี้ทั้งหมด เพื่อให้ไม่ให้เกิดภาระกับงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวของรัฐบาล กล่าวว่าคณะอนุกรรมการฯได้ดำเนินการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี 2547 จนถึงวันที่ 22 พ.ค.2557 จำนวน 15 โครงการ ผลปรากฏว่า มีผลขาดทุนจำนวนประมาณ 6.8 แสนล้านบาท จากต้นทุนโครงการที่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดจำนวนประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท

"ผลการปิดบัญชีครั้งนี้ จะได้รายงานต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน"

นางรังสรรค์ กล่าวว่าจำนวน 15 โครงการรับจำนำข้าว นั้น เป็นการดำเนินโครงการโดยรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นผลขาดทุนโครงการจำนวน 5.18 แสนล้านบาท ส่วนที่เหลือ 11 โครงการ ดำเนินการตั้งแต่รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีผลขาดทุนจำนวนประมาณ 1.64 แสนล้านบาท

"ผลขาดทุนโครงการ ถือเป็นผลขาดทุนทางบัญชี เนื่องจาก ยังมีสต็อกข้าวของโครงการที่ยังเหลืออยู่จำนวน 19.2 ล้านตันข้าวสาร จากจำนวนข้าวที่รับจำนำมาทั้งหมดประมาณ 85 ล้านตันข้าวเปลือก"

นางรังสรรค์ กล่าวว่า การปิดบัญชีจะมีอีกครั้งตามข้อมูลทางบัญชี ณ สิ้นเดือนก.ย.2557 ซึ่งจะนำข้อมูลการสำรวจสต็อกข้าวในชุดของม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาร่วมพิจารณาด้วย

"หลังจากปิดบัญชีตามเอกสารที่มีอยู่แล้ว เราก็ต้องไปดูจำนวนการตรวจสอบสต็อกข้าวที่แท้จริงในชุดของม.ล.ปนัดดา อีกครั้งว่า มีสต็อกเหลือจริงเท่าไร และ เสื่อมสภาพไปมากน้อยแค่ไหน จากนั้น ก็จะนำมาคำนวณผลทางบัญชี หากเสื่อมสภาพมากกว่าที่เราคำนวณ สต็อกข้าวที่หายไป รวมถึง ราคาที่ระบายข้าวออกไปหากขายต่ำกว่าราคาที่เราใช้คำนวณสต็อก ผลขาดทุนก็จะมากกว่านี้" นายรังสรรค์ กล่าว

ทั้งนี้ จำนวนสต็อกข้าว 19.2 ล้านตันข้าวสารที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน ทางคณะอนุกรรมการฯได้ใช้ราคาขาย ณ วันที่ 22 พ.ค.2557 โดยราคาอยู่ที่ 1.17 หมื่นบาทต่อตันข้าวสาร โดยมีมูลค่าทางบัญชีรวมประมาณ 2.2 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้นี้ มีการระบุว่า จำนวนสต็อกข้าวเหลืออยู่เพียง 18.6 ล้านตัน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงว่า เป็นเพราะยังไม่ได้รับรายงานข้อมูลของข้าวที่ส่งไปสีข้าวจากโรงสีข้าว

สำหรับหลักการคำนวณผลการดำเนินโครงการนั้น นายรังสรรค์ กล่าวว่าคณะอนุกรรมการฯได้ใช้หลักการตามวิชาชีพการบัญชีทั้งหมด โดยนำสินค้าคงเหลือมาหักออกจากสินค้าต้นงวดทั้งหมด และ นำมาคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายกับรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายสินค้า โดยสินค้าคงเหลือนั้น ได้มีการหักค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี

ในปีแรกจะหักค่าเสื่อมในอัตรา 10% ปีที่ 2 จำนวน 20% ปีที่ 3 จำนวน 30% และ ปีที่ 4 จำนวน 40% ส่วนระยะเวลาที่เหลือของสต็อกข้าว นั้น เราจะหักค่าเสื่อมในอัตราสูงสุดที่ 40% ทั้งนี้ อัตราค่าเสื่อมราคาสินค้าข้าวในสต็อกที่เหลือทั้งหมดมีอยู่จำนวน 3.3 หมื่นล้านบาทจากต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

นายรังสรรค์ กล่าวด้วยว่า ผลขาดทุนโครงการดังกล่าวนี้ ไม่ได้ถือว่า ผิดความคาดหมายของคณะอนุกรรมการฯ โดยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจำนวนมากนี้ ต้องยอมรับว่า การดำเนินโครงการนั้น มีปัญหาในทางปฏิบัติที่ไม่รัดกุม ซึ่งทำให้เกิดช่องทางการรั่วไหลหรือไม่โปร่งใสได้

สำหรับผลขาดทุนโครงการที่เกิดขึ้นนั้น จะต้องมีการชดเชยการชำระบัญชี โดยการชำระบัญชีนั้น จะดำเนินการผ่านระบบงบประมาณในแต่ละปี แต่เนื่องจาก ผลขาดทุนเกิดขึ้นจำนวนมาก การกระทบต่อการบริหารงบประมาณในแต่ละปี ดังนั้น รัฐบาลจึงหันมาใช้วิธีการออกพันธบัตร เพื่อยืดระยะเวลาการชำระหนี้ จนกว่าระบบงบประมาณจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว

ในขณะที่กระทรวงการคลังสรุปบัญชีโครงการจำนำข้าว แต่การดำเนินคดีกับนางสาวยิ่งลักษณ์ ยังหาข้อยุติไม่ได้ระหว่างอัยการสูงสุดและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในเรื่องการส่งฟ้องดำเนินคดี

ด้านความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญากับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีละเลยตรวจสอบทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นั้น ภายหลังจากประชุมร่วมผ่านไปแล้ว 3 ครั้ง และคณะกรรมการร่วมฝ่าย อสส. ขอให้ฝ่าย ป.ป.ช. สอบปากคำพยานเพิ่มเติมกว่า 10 ปาก ล่าสุดมีข่าวจากทาง อสส. ว่า ป.ป.ช. ได้ส่งเอกสารไปยัง อสส. ว่าจะไม่สอบพยานบุคคลเพิ่มเติมตามที่ฝ่าย อสส. ร้องขอ

สำหรับการประชุมร่วมของคณะกรรมการนัดต่อไป คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ 14 ธ.ค. และมีความเป็นไปได้สูงว่าอัยการสูงสุดอาจมีความเห็นไม่สั่งฟ้อง เพราะประเด็นที่อสส. เห็นว่าไม่สมบูรณ์ ไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง ฝ่าย ป.ป.ช. ก็ต้องยื่นฟ้องคดีเอง หรือว่าจ้างทนายความเพื่อดำเนินการแทน

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการคลังแถลงปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ปี 2547 พบว่ามีการขาดทุน 6.82 แสนล้านบาทว่าตนได้ติดตามความเสียหายและการขาดทุนของโครงการรับจำนำข้าวมาตลอดซึ่งจะต้องดูรายงานการปิดบัญชีของกระทรวงการคลังว่ามีความครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะมีการตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งการออกพันธบัตรเพื่อแก้ไขปัญหาภาระหนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะใช้แก้ปัญหา

เขากล่าวด้วยว่า การเปิดเผยข้อมูลเรื่องจำนำข้าวในสต็อกไม่ได้กดดันราคาข้าวในตลาดให้ลดลงเนื่องจากปริมาณข้าวในสต็อกจากโครงการรับจำนำเป็นตัวกดดันราคาข้าวมานานถึง 3 ปีแล้ว ซึ่งปริมาณข้าวในสต็อกที่มีจำนวนมากต้องใช้เวลานานในการระบายสต็อกเพราะในอดีตโครงการรับจำนำข้าวในปี 2547 /2548 มีปริมาณข้าว 11 ล้านตันข้าวเปลือกหรือ 7 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นมีการระบายออกไปได้เพียง 2 ล้านตันเศษและเมื่อถึงปี 2549 ในสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์ จุลานนท์มีการตรวจสอบสต็อกข้าวพบว่าเหลือข้าวจากโครงการรับจำนำก่อนหน้าเหลืออยู่ 4 ล้านตันเศษซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการระบายข้าวจำนวนนั้นถึง 3 ปีจึงจะหมด

“การระบายข้าวไม่ใช่เรื่องง่าย ผมรู้สึกเห็นใจหน่วยงานที่ทำงานตรงนี้คือกระทรวงพาณิชย์เพราะหากระบายข้าวออกมาเร็วเกินราคาก็ตก หากไม่ระบายข้าวออกมาราคาก็ตกอีกเพราะปริมาณข้าวในสต็อกกดดัน การระบายข้าวต้องอาศัยจังหวะที่เหมาะสมซึ่งขณะนี้เราก็กังขวยข้าวได้เรื่อยๆทยอยขายออกไปยกเว้นในส่วนข้าวที่เสื่อมสภาพมากซึ่งมีอยู่ประมาณ 20%” ม.ร.ว.ปรีดิยาธรรกล่าว

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน 15 ไร่ ตามโครงการของรัฐบาลว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าชาวนาที่จะช่วยเหลือเป็นชาวนาที่ปลูกข้าวแท้จริงหรือไม่ โดยขณะนี้ได้มีการตรวจสอบไปแล้วกว่า 1.1 ล้านราย ซึ่งการจ่ายเงินให้ชาวนาจะล่าช้าไปประมาณ 1 เดือน แต่ก็เป็นการจ่ายเงินให้ในช่วงใกล้เคียงกับเทศกาลปีใหม่ เช่นเดียวกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการซ่อมแซมสถานที่ราชการต่างๆ ทั่วประเทศที่มีวงเงินรวมกว่า 2.3 หมื่นล้านบาท ที่ขณะนี้มีความคืบหน้าในการยืนยันโครงการในพื้นที่กับสำนักงานงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว คาดว่าจะทำสัญญาและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณลงไปโครงการต่างๆ ได้ในเดือน ธ.ค. ซึ่งถือว่าเป็นของขวัญที่จะให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยเช่นกัน

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรรยังกล่าวถึงกระแสข่าวว่ามีความขัดแย้งภายในทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง และยังไม่ทราบว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในทีมเศรษฐกิจแต่อย่างใด โดยยืนยันว่าขณะนี้ตนมีความสุขในการทำงานและสามารถพูดคุยกับรัฐมนตรีได้ทุกคน ส่วนในการปรับ ครม.เท่าที่ทราบยังไม่มีการปรับใครออกจากครม.มีแต่คนที่ตนเสนอรายชื่อเพิ่มเติมให้เป็น ครม.โดยเสนอให้นายอำนาจ ปติเส เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเสนอให้นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพื่อช่วยงานใน 2 กระทรวงเศรษฐกิจโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการโปรดเกล้าฯตามขั้นตอน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-13 พ.ย. 2557 มีจำนวน 131,525 ตัน มูลค่า 58.104 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 7.5% และมูลค่าลดลง 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 142,265 ตัน มูลค่า 60.023 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-13 พ.ย. 2557 มีจำนวน 5.49 ล้านตัน มูลค่า 2.395 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 6.6% และมูลค่าลดลง 5.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 5.876 ล้านตัน มูลค่า 2.526 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปี 2556/57 (มกราคม – ธันวาคม 2557) เวียดนามส่งออกข้าว 6.5 ล้านตัน ลดลงจาก 6.7 ล้านตัน หรือลดลง 3% เมื่อเทียบกับปี 2555/56 เนื่องจากต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงกับไทย อินเดีย ปากีสถาน รวมทั้งประเทศผู้ส่งออกรายใหม่อย่างกัมพูชาและเมียนมาร์

ด้านการผลิต กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2556/57 เวียดนามผลิตข้าวได้ประมาณ 45.058 ล้านตันข้าวเปลือก (หรือประมาณ 28.16 ล้านตันข้าวสาร) เพิ่มขึ้นจาก 44.059 ล้านตันข้าวเปลือก (หรือประมาณ 27.537 ล้านตันข้าวสาร) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับปี 2555/56 และเพิ่มขึ้นจากการประมาณการอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ที่คาดการณ์ไว้ที่ 44.477 ล้านตัน (หรือประมาณ 28 ล้านตันข้าวสาร) เนื่องจากผลผลิตข้าวในช่วงฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตามพื้นที่ปลูกข้าวในช่วงฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว ลดลง เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตระหนักถึงการแข่งขันด้านการส่งออกกับไทย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Development: MARD) วางแผนที่จะเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชชนิดอื่นประมาณ 1.63 ล้านไร่ ภายในปี 2558 และจำนวนประมาณ 3.19 ล้านไร่ ภายในปี 2563 เพื่อกระตุ้นการส่งออกพืชชนิดอื่น อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง งา และพืชผัก

ในปี 2555/56 สต็อกปลายปีของเวียดนามลดลงเหลือ 624,000 ตัน หรือลดลง 28% เนื่องจากปริมาณการบริโภคเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า สต็อกข้าวของเวียดนามอาจลดลงอีก หากเวียดนามส่งออกเพิ่มมากขึ้นในปี 2556/57

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนจัดหาแหล่งเงินสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China's Export-Import Bank) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมข้าวในประเทศ เช่น โกดังและระบบจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ทั้งนี้ ประธานสหพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชา ระบุว่า ขณะนี้คณะทำงานได้จัดเตรียมข้อเสนอที่เน้นถึงสถานการณ์ปัจจุบันของภาคการผลิตข้าวในกัมพูชา ระบบสาธารณสุขโรค และปัญหา เพื่อนำเสนอต่อธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า โดยหากได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินแล้ว กัมพูชาจะลงนามในสัญญากู้เงินในเดือนธันวาคมนี้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวของกัมพูชาได้ให้ความสำคัญต่อการยกระดับศักยภาพการส่งออกข้าวสาร โดยคณะทำงานกำลังวิเคราะห์ถึงยอดงบประมาณที่จำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวในประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้ ประธานสหพันธ์ฯ ได้ออกมาระบุว่าอาจจะต้องใช้งบประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อปรับปรุงศักยภาพของระบบสาธารณสุขโรค อาทิ โกดัง และไซโล

ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา กัมพูชาได้จัดตั้งธนาคารข้าวเปลือก โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมข้าวในท้องถิ่น โดยการซื้อ จัดเก็บ และอบข้าว รวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกร โดยใช้ข้าวเปลือกเป็นหลักประกัน

สำนักงานบริหารพิธีการส่งออกข้าว (Secretariat One Window Service : SOWS-REF) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการค้า (Ministry of Trade) เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายนที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 269,370 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 266,123 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปี 2557 กัมพูชาส่งออกข้าว 1 ล้านตัน ซึ่งรวมทั้งการส่งออกข้าวอย่างถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายไปยังเวียดนาม

กัมพูชากำหนดจัดงานเทศกาลข้าวครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 พ.ย. ศกนี้ โดยตั้งเป้าที่จะส่งเสริมข้าวภายในประเทศให้แก่บรรดาผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งนักท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการนำข้าวหลากหลายสายพันธุ์มาจัดแสดงในงานเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน รวมทั้งการประกวดข้าวที่ดีที่สุด และการชิมอาหารจากเมนูข้าวของกัมพูชา และการประชุมข้าวโลก (งาน TRT World Rice Conference, Phnom Penh, Cambodia 2014 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงพนมเปญ) ที่จะเริ่มในวันที่ 19 พ.ย. นี้

นายโสภ พุทธิธู ประธานสมาคมข้าวกัมพูชา กล่าวในพิธีเปิดงานว่า งานเทศกาลนี้มุ่งหวังที่จะส่งเสริมข้าวของกัมพูชาต่อผู้เข้าร่วมงานทั้งคนท้องถิ่น และชาวต่างชาติ โดยรัฐบาลกัมพูชามุ่งมั่นที่จะส่งออกข้าวสารที่จำนวน 1 ล้านตันภายในปี 2558

นายโสภ พุทธิธู กล่าวว่า ข้าวหอมกัมพูชาเป็นข้าวที่ได้รับความนิยมจากรสชาติที่อร่อย ที่ได้รับรางวัลการ์นต์เป็นข้าวดีที่สุดในโลก 2 ปีติดต่อกัน จากการประกวดข้าวในอินโดนีเซีย เมื่อปี 2555 และที่ฮ่องกง ในปี 2556

นายทอง คุณ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชา กล่าวว่า งานเทศกาลข้าวจะเป็นโอกาสให้ผู้เข้าชมชาวต่างชาติเข้าใจถึงคุณภาพข้าวของกัมพูชาได้มากยิ่งขึ้น

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

เมียนมาร์

รัฐบาลเมียนมาร์กำลังอยู่ในช่วงหารือกับทางการจีนเกี่ยวกับข้อตกลงขั้นต้นในการที่จีนจะนำเข้าข้าวจากเมียนมาร์จำนวน 1 ล้านตัน ในปีหน้าในราคาประมาณ 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งเป็นราคาเดียวกับที่มีการลักลอบส่งออกไปทางชายแดนทางตอนเหนือของประเทศ

รัฐบาลเมียนมาร์อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำ และจากการที่จีนสั่งห้ามนำเข้าข้าวผ่านการค้าชายแดนทางตอนเหนือของประเทศ จึงส่งผลให้ปริมาณความต้องการนำเข้าข้าวจากเมียนมาร์ลดลง โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จีนระบุว่าการค้าในลักษณะดังกล่าวเป็นการค้าที่ผิดกฎหมาย โดยล่าสุดสื่อท้องถิ่นรายงานว่า กระทรวงสหกรณ์ (Ministry of Cooperatives) ตัดสินใจสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 500 เหรียญสหรัฐให้แก่เกษตรกรแต่ละราย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการทำนาในปีการผลิต 2015

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ระบุว่า กระทรวงได้จัดหาแหล่งสินเชื่อจำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐจากจีน เนื่องจากแหล่งเงินทุนของกระทรวงมีจำกัด และไม่เพียงพอต่อจำนวนเกษตรกรทั้งหมด ซึ่งจีนได้ตอบตกลงที่จะสนับสนุนเงินกู้จำนวนดังกล่าวแล้ว และตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของรัฐสภาเมียนมาร์ ซึ่งรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงกำลังเชิญชวนให้เกษตรกร จำนวน 8 ล้านครัวเรือนใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนี้

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรกำหนดจ่ายสินเชื่อให้เกษตรกรรายละ 1 ล้านล้านจ๊าด (หรือประมาณ 962 เหรียญสหรัฐ) ในอัตราดอกเบี้ย 5% ในช่วงฤดูมรสุม 2557 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันราคาข้าวเปลือกตันละ 112,000-120,000 จ๊าด (หรือประมาณตันละ 108-116 เหรียญสหรัฐ) ลดลงจากตันละ 160,000 จ๊าด (หรือประมาณตันละ 155 เหรียญสหรัฐ) หรือลดลง 25-30% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถชำระสินเชื่อคืนได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร สมาคมเกษตรกรแห่งเมียนมาร์ (Myanmar Farmers' Associations) วางแผนที่จะขายข้าวเปลือกฤดูมรสุมในรูปของการประมูล นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีกำหนดที่จะซื้อข้าวเปลือกในราคาตันละ 140,000 จ๊าด (หรือประมาณตันละ 136 เหรียญสหรัฐ)

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

[อินโดนีเซีย](#)

สำนักงานพลาธิการของอินโดนีเซีย (Indonesia's state-owned logistics agency; Bulog) ระบุว่า ในปี 2015 Bulog ได้ตั้งเป้าที่จะจัดหาข้าวจากเกษตรกรประมาณ 3.2 ล้านตัน เท่ากับเป้าหมายในปีนี้เพื่อรักษาสต็อกข้าวของประเทศให้เพียงพอ ในปีนี้ การจัดหาข้าวจะลดลงโดยจนถึงขณะนี้สามารถจัดหาข้าวได้เพียง 2.4 ล้านตัน จากเป้าหมาย 3.2 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิตข้าวในปีนี้ลดลง ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Central Statistics Agency; BRS) คาดว่าในปี 2014 นี้ ผลผลิตข้าวเปลือกของอินโดนีเซียจะมีประมาณ 69.8 ล้านตัน ลดลง 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 71.28 ล้านตัน ของปีก่อนหน้านี้ เนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่เพาะปลูกในเขตที่สำคัญลดลง

จากการที่ Bulog มีสต็อกข้าวลดลง จึงทำให้ในปี Bulog ต้องนำเข้าข้าวประมาณ 500,000 ตัน โดยเป็นข้าวคุณภาพดีประมาณ 200,000 ตัน และข้าวคุณภาพปานกลาง 300,000 ตัน ซึ่งในปี Bulog ได้ตกลงซื้อข้าวจากไทยและเวียดนามรวม 425,000 ตัน แล้ว ในขณะที่ Bulog มีสต็อกข้าวประมาณ 1.6 ล้านตัน ซึ่งข้าวจำนวนนี้เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 7 เดือน

ที่มา [Oryza.com](#)

[ฮ่องกง](#)

ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2557 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆ รวม 260,700 ตัน โดยนำเข้าจากไทย จำนวนประมาณ 122,200 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 46.9% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด รองลงมาคือเวียดนาม จำนวนประมาณ 106,300 ตัน (สัดส่วน 40.8%) จีนประมาณ 19,200 ตัน (สัดส่วน 7.4%) สหรัฐอเมริกา 4,000 ตัน (สัดส่วน 1.5%) ออสเตรเลียประมาณ 4,800 ตัน (สัดส่วน 1.8%) กัมพูชาประมาณ 1,000 ตัน (สัดส่วน 0.4%) และประเทศอื่นๆ รวม 3,200 ตัน (สัดส่วน 1.2%) สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2557 มีปริมาณ 11,077 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 9,299 ตัน ประเทศจีน 519 ตัน สหรัฐฯ 591 ตัน เป็นต้น

ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนตุลาคม 2557 ทั้งหมดรวม 13,200 ตัน และมีสต็อกสำรอง (reserve stock) อีกจำนวน 13,300 ตัน

ที่มา [สคร. ณ เมืองฮ่องกง](#)

[เกาหลีใต้](#)

ทางการเกาหลีใต้ได้แจ้งต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เกี่ยวกับกำหนดการเปิดตลาดข้าวในเดือนมกราคม 2558 โดยกำหนดอัตราภาษีนำเข้าข้าวที่ร้อยละ 513 ซึ่งภายใต้การยื่นเปิดตลาดดังกล่าว เกาหลีใต้จะยังคงรักษาโควตาการนำเข้าข้าวภายใต้ Minimum Market Access (MMA) ที่ 408,700 ตันต่อปี โดยมีอัตราภาษีภายในโควตาร้อยละ 5 แต่จะยกเลิกโควตาการนำเข้าข้าวรายประเทศ โดย WTO จะให้ระยะเวลาในการยื่นคัดค้านอัตราภาษีนำเข้าข้าวของเกาหลีใต้ กับประเทศสมาชิกเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเกาหลีใต้วางแผนว่าจะเจรจาทวิภาคีกับประเทศที่คัดค้านจนกว่าประเทศนั้นจะถอนการคัดค้านต่อ WTO

ที่มา [Oryza.com](#)

[ญี่ปุ่น](#)

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวเมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดกลางจากสหรัฐฯจำนวน 13,000 ตัน ในราคาประมาณ 900-905 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ทั้งนี้ญี่ปุ่นกำหนดจะซื้อข้าวจากแหล่งใดก็ได้ (global quota) จำนวนรวม 33,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous milled long grain) 3 ล็อตๆ ละ 7,000 ตัน 2 ล็อต และ 6,000 ตัน 1 ล็อต กำหนดส่งมอบ 20 ธ.ค. 2557-31 ม.ค. 2558 และข้าวสารเมล็ดกลาง (non-glutinous milled medium grain) จำนวน 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบ 25 ธ.ค. 2557-25 ม.ค. 2558

ที่มา [Oryza.com](#)

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าว (Re-tender) จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 24 พ.ย. นี้ ซึ่งการประมูลในครั้งนี้นี้ยังคงกำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐอเมริกา อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา เวียดนาม หรือข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่) ของไทย โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 28 พ.ย. นี้

ก่อนหน้านี้ กระทรวงการค้าของอิรักได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าว (Re-tender) จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน (ครั้งที่ 10 ของปี 2557) ในวันที่ 16 พ.ย. นี้ ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐอเมริกา อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา เวียดนาม หรือข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ข้าวใหม่) ของไทย โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 20 พ.ย. นี้

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์อิรักได้ประกาศผลการประมูล (Re-tender) ซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา (เลื่อนมาจากวันที่ 27 ต.ค.) โดยตกลงซื้อข้าวจำนวน 170,000 ตัน โดยซื้อข้าวจากไทยจำนวนรวม 80,000 ตัน ในราคา 489.75 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF Free Out จากบริษัท Olam International ซื้อข้าวจากอูรุกวัยจำนวนรวม 60,000 ตัน ในราคา 661 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF Free Out จากบริษัท SAIF International และข้าวจากบราซิลจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 663 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF Liner Out จากบริษัท Mesopotamia

ที่มา Oryza.com

